



สรุปมติย่อการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓

วันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ประธาน	<ol style="list-style-type: none">1. โครงการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านไฟฟ้าพลังน้ำและปรับปรุงคุณภาพน้ำ2. โครงการและงบประมาณด้านการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25533. โครงการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานความสะอาดโรงอาหารกลาง มก.4. การลดขั้นตอนการคืนหลักค้ำประกันของ (เงินสด)5. สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครอบคลุม 1 ปี (2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552)6. ผลการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์7. ความคืบหน้าเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25548. นโยบายสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการพิจารณาโครงการภาคพิเศษ/หลักสูตร9. การตรวจสอบยอดบัญชีเงินฝากกองคลังของหน่วยงาน10. นโยบายมหาวิทยาลัย เรื่อง การแจ้งผลการเรียนให้แก่ผู้ปกครอง นิสิต	ที่ประชุมทราบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ไว้ในแผนพัฒนา การศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 - 2554)	เห็นชอบ และให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา
		การขอแก้ไขการอนุมัติปริญญา	อนุมัติและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
3	คณะเกษตร กำแพงแสน	การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม และหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ไว้ใน แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 - 2554)	เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม และให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร (Bachelor of Science Program in Industrial Agriculture and Food) ให้คณะเกษตร กำแพงแสน หรือ ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรพิจารณาในเรื่องชื่อของหลักสูตร คำว่า “Food” นั้น ควรระบุ หรือเน้นในสาขาใดหรือไม่ เช่น Food science, Food Technology, Food Industrial เพื่อความ ชัดเจนในการจัดทำเนื้อหาของหลักสูตรดังกล่าว และให้นำเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา อีกครั้งหนึ่ง
		การขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ “อาคารคณะเกษตรหลังที่ 2” เป็น “อาคารสำอาง ศรีนิลทา”	อนุมัติ
	คณะเกษตร	การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา 01008485 โดยขอเปลี่ยนชื่อวิชาจาก สารควบคุมศัตรูพืชและเทคโนโลยีการวิเคราะห์พืชตกค้าง เป็น สารควบคุมศัตรูพืชและการวิเคราะห์พืชตกค้าง	อนุมัติและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
4	คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ วัสดุนาโน แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553	เห็นชอบ และให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา
5	คณะวิศวกรรมศาสตร์	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 หลักสูตร	อนุมัติและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
		การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิต โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี โครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรม- ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5 (ต่อ)		การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหาร โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี นานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ
6	คณะเศรษฐศาสตร์	การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553	อนุมัติและให้นำเสนอสภา เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
7	โครงการสหวิทยาการ ระดับบัณฑิตศึกษา	การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553	
8	คณะบริหารธุรกิจ	การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ 01132316 ภาวะผู้นำในองค์การธุรกิจ และ 01132528 ผู้นำเชิงกลยุทธ์	
		ขออนุมัติกำหนดการเปิดเรียนสำหรับโครงการพิเศษ ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 6 โครงการ	อนุมัติ
9	คณะศึกษาศาสตร์	การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ 01176201 ทักษะชีวิตเพื่อการพัฒนาอาชีพ และขอยกเลิกรายวิชา 01180473 การตัดสินใจของผู้บริโภค	อนุมัติและให้นำเสนอสภา เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
		การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิต โครงการปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคพิเศษ ในสังกัด คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 16 โครงการ	อนุมัติ
10	คณะสัตวแพทยศาสตร์	การขออนุมัติปรับปรุงและเปลี่ยนรหัสรายวิชา จากรายวิชา 01506497 เป็น 01506397 สัมมนา	อนุมัติและให้นำเสนอสภา เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
11	คณะมนุษยศาสตร์	การขออนุมัติให้นิสิตที่สอบผ่านการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษไปเข้าเรียนวิชาในระดับที่สูงขึ้น โดยได้รับหน่วยกิต	อนุมัติ
12	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 9) จำนวน 121 คน	อนุมัติและให้นำเสนอสภา เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
13	สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่ง มก.	การขออนุมัติใช้เงินรายได้ส่วนกลาง มก. ปี 2553 เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อดำเนินการ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ	อนุมัติ
14	คณะกรรมการนโยบาย กิจการนิสิต มก.	การขออนุมัติโครงการ “ปีแห่งการแต่งกายงามตามระเบียบนิสิต”	อนุมัติ ทั้งนี้ ประธานฯ ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานช่วยดูแลณรงค์การป้องกันภัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดและการพนันฟุตบอลด้วย

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15	สำนักการกีฬา มก.	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายกิจกรรมกีฬา สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ
16	คณะประมง	การขออนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนบุคลากร วุฒิปริญญาเอก คณะประมง	อนุมัติ ทั้งนี้ ประธานฯ มอบสำนักงานกฎหมายศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ ในการจัดทำเป็นระเบียบกลางให้ครอบคลุมเงื่อนไขต่าง ๆ ในการจ่ายค่าตอบแทนของ หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย เพื่อให้แต่ละคณะสามารถนำไปปฏิบัติได้ เมื่อหน่วยงานมีความพร้อม
17	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการบัณฑิต-ศึกษา สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม (ภาคพิเศษ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ
18	สำนักทะเบียนและประมวลผล	รายงานการส่งคะแนนภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2552	ที่ประชุมทราบ และขอให้สำนักทะเบียนและประมวลผลตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จำนวนวิชาที่ไม่ส่งเกรด (หมู่) ของสถาบันสมทบ พร้อมทั้งรายงานข้อมูลในส่วนของ วิทยาเขตศรีราชาและวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ในคราวต่อไปและมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการหารือกับคณะกรรมการการศึกษาพิจารณา แนวทางหรือมาตรการลงโทษสำหรับผู้ส่งเกรดล่าช้า
19	งานประชาสัมพันธ์ มก.	สรุปข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนมีนาคม 2553 จำนวน 292 ข่าว	ที่ประชุมทราบ

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri